



# บทความ / ข่าว เผยแพร่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทร. ๐๗๓-๖๓๑๐๓๓,๓๘ โทรสาร ๐๗๓-๖๓๑๐๓๔

Email: [cpt\\_1@idd.go.th](mailto:cpt_1@idd.go.th) / [www.pikunthong.com](http://www.pikunthong.com) ข่าวที่ ๒๘ / ๒๕๕๖

## ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจราชการชายแดนใต้



ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน่วยงานต่าง ๆ เตรียมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖

นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางสาวหยุด เพ็ชรสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับ นายชาญพิทยา ฉิมพาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๘ และคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจและติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ในที่ประชุมมีหน่วยงานต่าง ๆ ได้รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มโครงการบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ ๑. โครงการรับรองผลกระทบบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนด้านปศุสัตว์ โดยปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ๒. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานและตรวจรับรองสินค้าเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๓. โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงปี ๒๕๕๖ โดยประมงจังหวัดนราธิวาส ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนราธิวาส และด่านตรวจสัตว์น้ำนราธิวาส



๔.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี สำหรับกลุ่มโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีดังนี้ ๑.โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด โดย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ๒.โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก) โดยเกษตรจังหวัดนราธิวาส ๓.โครงการอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน ๔.โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ โดยผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดนราธิวาส ๕.โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ๖.โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ โดยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส ๗.โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส และโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน



นางสมพิศ สุวรรณ รายงาน